
1 
 

ส าเนารายงานการประชุม  

ฝ่ายสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลต าบลสันป่าตอง   

ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ.2563  

วันที่   16   เดือน มกราคม  2563 

 ณ    ห้องประชุมเทศบาลต าบลสันป่าตอง    

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น.   ปิดประชุมเวลา  12.05   น . 

 

ผู้เข้าประชุม 

1. นายสักการ  ณิยกูล  ปลัดเทศบาล 

2. นายบุญเกิด  ชมภูรัตน์ ประธานสภาเทศบาล 

3. นายบุญญาณุภาพ ภูธรใจ  สมาชิกสภาเทศบาล 

4. ว่าที่ร้อยตรีสืบศักด์ิ ปัญโญ  นิติกร 

5. นายพงศกร  กันทะส ี นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

6. นางชินากานต์  เจริญสุข นักวิชาการศึกษา 

7. นายภาคภูมิ  โตวัชรกุล เจ้าพนักงานธุรการ 

8. นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน นักทรัพยากรบุคคล 

9. นางชินากานต์  เจริญสุข นักวิชาการศึกษา 

10. นางฐิติรัตน์  มุ้งเงิน  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

11. นางพิมพาภรณ์ ฟองศรี  เจ้าพนักงานธุรการ 

12. นางสริิรัตน์  แสงสิงห์ นักวิชาการพัสดุ 

13. นางศิริกานต์  บุญสุข  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

14. นางสาวอรทัย  โฮตา  เจ้าพนักงานธุรการ 

 

 

     เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว   นายสักการ    ณิยกูล  ปลัดเทศบาล

ต าบลสันป่าตองปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลสันป่าตอง   ท าหน้าที่

ประธาน     ในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ  
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ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

นายสักการ  ณิยกูล  1.  ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  และบ่ายประชุมการ

ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า  ฝ่ายความมั่นคง  แจ้งอุบัตเิหตุน้อยลงกว่า

ปีที่ผ่านมา  ในปีนีม้ีผู้เสียชีวิต  2  ราย   อาศัยอยู่อ าเภอแม่วาง  1  รายและ

อ าเภอสันป่าตอง  1  ราย  ซึ่งขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย   

ในความเห็นส่วนตัวเห็นว่าการขับขี่รถจักรยานยนต์จะต้องสวมหมวกนิรภัย   

ทุกคร้ังขอให้รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่เทศบาลได้สวมหมวกนิรภัยทุกคร้ังที่ใช้

รถจักรยานยนต์ 

  2. ปัญหาภัยแล้งในพืน้ที่  ซึ่งคาดการณ์ว่าสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่

จะรุนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมา  ขอให้งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  ได้เตรียม

ความพร้อมส าหรับปัญหาดังกล่าวตอ่ไป 

  3. การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  เทศบาลได้ประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนได้รับทราบไปแลว้หรือไม ่อย่างไร 

  4. เ ร่ืองการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         

ได้ติดตามข่าวสาร  เห็นว่ามีปัญหาอยู่หลายแห่งที่ในพืน้ที่มีธนาคารเพียงแห่งเดยีว  

กล่าวคือ กรมบัญชีกกลางได้โอนเงินให้กับผู้มีสิทธิไปเบิกที่ธนาคาร ธกส.     

ซึ่งเกิดความวุ่นวาย  ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่

ต้องการให้ด าเนินการเหมือนเดิมคือให้ท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการแจกเงินให้

ประชาชนเอง  ส าหรับพื้นที่เทศบาลไม่มีปัญหาเพราะมีธนาคารต้ังอยู่ในพื้นที่

หลายแห่งจงึไมไ่ด้รับผลกระทบมากนัก 

  5. ปัญหาหมอกควันในพื้นที่  ในปีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มี

นโยบายชัดเจนเร่ืองการห้ามเผา  จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่

ได้รับทราบ  และให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่สอดส่อง ดูแล เอาใจใส่ประชาชน 

ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่  และให้แต่งต้ังบุคลากรต้ังชุดปฏิบัติการ  โดยที่

ประชุม   สรุปว่า หากเป็นการเผาเพียงเล็กน้อยให้ออกไประงับเหตุ  คือ ดับไฟ  

และว่ากล่าวตักเตือน  แต่หากยังด าเนินการอีก  จะต้องด าเนินการตาม

กฎหมาย พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2530   

  6. การอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  เทศบาลต าบลสันป่าตอง  

ส่งรายช่ือไปแล้ว  จ านวน  50  คน  ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ เทศบาลทั้งหมด         

ซึ่งต่อไปจะมีการจัดอบรมของท้องถิ่น  จะได้พิจารณาจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ

การอบรมต่อไป 
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  7. อ าเภอสันป่าตอง  แจ้งเร่ืองรอ้งเรียน  เจ้าหน้าที่ของเทศบาลขับรถ

เร็วเกิน  ซึ่งเหตุดังกลา่วตนเองไดป้ระสบเหตุพอดซีึ่งเป็นจริงดังที่ประชาชนแจ้งมา  

จึงขอมอบให้หัวหน้างานได้เป็นผู้ว่ากล่าวตักเตือนกับผู้ใต้บังคับบัญชา และ

ขอให้เจ้าหน้าที่เทศบาลไดร้ะมัดระวังในการปฏิบัตงิาน 

  8. ฝากงานพัสดุ ได้ด าเนินการเร่ืองการจัดซื้อเคร่ืองฟอกอากาศด้วย 

ซึ่งได้หารือกันแล้ว  ขอให้ด าเนินการจัดซื้อภายในจังหวัดเชียงใหม่ หรือพื้นที่

ใกล้เคียงด้วย  และฝากให้กองสาธารณสุขฯ เตรียมการเร่ืองหน้ากากกันฝุ่น 

ซึ่งอาจมีหนังสือสั่งการมาในเร็ววันนี ้ 

นางสริิรัตน์ แสงสิงห์  เครื่องฟอกอากาศที่ไดป้ระสานกับผู้ขายทราบว่าไม่มรีีโมทคอนโทรล  

นายสักการ ณิยกูล  จ าเป็นต้องมีรีโมทควบคุมหรือไม ่อย่างไร 

นางฐิติรัตน์  มุ้งเงิน  ตอนที่คณะกรรมการได้พิจารณาและก าหนดราคากลาง  ได้ก าหนดไว้

ให้ใช้ในพ้ืนที่ 70 ตารางเมตร  ใช้ไฟบ้านได้  มีรีโมทควบคุม  และสามารถ

กรองฝุ่นได้ไม่น้อยกว่า 0.30 ไมครอน แต่ที่หาได้ตอนนี้จะไม่มีรีโมทควบคุม 

หากมีรีโมทราคาจะแพงกว่าที่ต้ังไว้  ในตอนนี้ควรหาซื้อกับร้านที่มีเคร่ืองฟอก

อากาศตรงกับคุณลักษณะที่เทศบาลก าหนด  แต่หากหาไม่ได้จริง ๆ  ก็อาจ

ต้องน าเข้าสภาเทศบาลเพ่ือขอพิจารณาเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะต่อไป 

นายบุญเกิด ชมภูรัตน์   หากไม่สามารถจัดซือ้ตามที่ก าหนดไว้ในคุณลักษณะ ก็สามารถน าเข้า

สภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาต่อไป  ควรเร่งด าเนินการเพราะใกล้ถึงช่วงเวลาที่

เกิดภาวะวิกฤตจากฝุ่น 

นางสริิรัตน์  แสงสิงห์  จากร้านที่ ติดต่อ  แจ้งว่าไม่มีรีโมทคอนโทรล แต่จะท างานผ่าน

แอปพลเิคชั่นจากโทรศัพท์มือถือ   

นายสักการ  ณิยกูล  ใช้งานผ่านแอปพลิเคช่ัน  สามารถตีความว่าเป็นรีโมทได้หรือไม่ 

อย่างไร 

นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน  ขออนุญาตแจ้งเร่ืองการจัดท าระเบียบการใช้รถส่วนกลางของเทศบาล  

โดยงานธุรการ  งานนิติการ  ได้จัดท ารา่งการใช้รถส่วนกลางเน่ืองจากปัจจุบัน

ปัญหาที่ เกิดขึ้นคือมีพนักงานขับรถไม่เพียงพอกับจ านวนรถส่วนกลาง  

ประกอบกับได้มีการจัดซื้อรถกู้ชีพกู้ภัยเพ่ิมขึ้นอีก  1  คัน  โดยระเบียบได้

ก าหนดแนวทาง  ข้อปฏิบั ติ ในการใ ช้รถส่วนกลาง   และบั ญชีอัตรา

ค่าธรรมเนียมการใช้รถส่วนกลางไว้ท้ายระเบียบดว้ยน้ัน 

ว่าที่ร้อยตรีสืบศักด์ิ ปัญโญ ส าหรับประเด็นค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้ท้ายระเบียบน้ัน  เป็นการก าหนด

อัตราการใช้รถส่วนกลาง  โดยพิจารณาจากค่าน้ ามัน   ส าหรับการใช้รถกู้ชีพ
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กู้ภัย  หากประชาชนมีศักยภาพในการช าระค่าบรกิารก็สามารถช าระค่าบริการ

ตามที่ก าหนดไว้ท้ายระเบียบตอ่ไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

   2.1 รับรองรายงานการประชุม  ประจ าเดือนธันวาคม 2562    

ประชุมเมื่อวันที่  5  ธันวาคม   2562  

นายสักการ  ณิยกูล    ขอให้ที่ประชุมตรวจส าเนารายงานการประชุม   ประจ าเดือนธันวาคม 

พ.ศ.2562   ที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้วน้ัน ท่านใดมีข้อแก้ไข  เปลี่ยนแปลง

หรือเพ่ิมเตมิ  ขอเรียนเชิญ 

  ขอแก้ไขหน้า  หน้า  1  จากเดิม  “วันที่ 1 ธันวาคม  พ.ศ.2562”  

แก้ไขเป็น  “วันที่  11  ธันวาคม  พ.ศ.2562” 

  ท่านใดจะขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเตมิ ขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม   พิจารณารว่มกันแล้วรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนธันวาคม    

พ.ศ.2562  ประชุมเมื่อวันที่  11 ธันวาคม  2562   

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว    

    -ไมม่-ี 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

    -ไมม่-ี 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 5.1   

   -ไมม่-ี  

   กองการศึกษา 

   5.2 โครงการจัดงานวันเด็ก ประจ าปี พ.ศ.2563 

นายภาคภูมิ  โตวัชรกุล    สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 

รายการเงินยืม เพ่ือจัดซื้อของขวัญ ของรางวลั ส าหรับมอบให้แก่เด็กๆ ที่มา

ร่วมงาน จ านวนเงิน  48,000  บาท 

1.  ค่าจัดซื้อของขวัญ ของรางวัล จากห้างหุ้นสว่นจ ากัดเป่าเปา(คร้ังที่ 1)  
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     เป็นเงิน 8,407.- บาท (แปดพันสี่ร้อยเจ็ดบาทถ้วน) 

2.  ค่าจัดซื้อของขวัญ ของรางวัล จากบริษัทเชียงใหม่จรรยา จ ากัด(ครัง้ที่ 1) 

     เป็นเงิน 6,881.- บาท (หกพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) 

3.  ค่าจัดซื้อของขวัญ ของรางวัล จากร้านเบ๊นซ์ตุ๊กตา(คร้ังที่ 1) 

     เป็นเงิน 4,430.- บาท (ส่ีพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) 

4.  ค่าจัดซื้อของขวัญ ของรางวัล จากร้านน้องทอย  

     เป็นเงิน 600.- บาท (หกร้อยบาทถ้วน) 

5.  ค่าจัดซื้อของขวัญ ของรางวัล จากร้านเบน๊ซ์ตุ๊กตา(คร้ังที่ 2)  

     เป็นเงิน 2,800.- บาท (สองพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

6.  ค่าจัดซื้อของขวัญ ของรางวัล จากห้างหุ้นสว่นจ ากัดเป่าเปา(คร้ังที่ 2) 

     เป็นเงิน 2,595.- บาท (สองพันห้าร้อยเกา้สบิห้าบาทถ้วน) 

7.  ค่าจัดซื้อของขวัญ ของรางวัล จากบรษิัทเชียงใหม่จรรยา จ ากัด(ครัง้ที่ 2) 

     เป็นเงิน 7,685.- บาท (เจ็ดพันหกร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) 

8.  ค่าจัดซื้อของขวัญ ของรางวัล จากห้างหุ้นสว่นจ ากัดเป่าเปา(คร้ังที่ 3) 

      เป็นเงิน 2,396.- บาท (สองพันสามร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) 

9.  ค่าจัดซื้อของขวัญ ของรางวัล จากห้างหุ้นสว่นจ ากัดเป่าเปา(คร้ังที่ 4)  

      เป็นเงิน 1,293.- บาท (หน่ึงพันสองร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน) 

10.  ค่าจัดซื้อของขวัญ ของรางวัล จากห้างหุน้สว่นจ ากัดเป่าเปา(คร้ังที่ 5) 

     เป็นเงิน 6,457.- บาท (หกพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) 

11.ค่าจัดซื้อของขวัญ ของรางวัล จากบรษิัท สยามแม็คโคร (ครัง้ที่ 1)  

     เป็นเงิน 1,829.50 บาท (หน่ึงพันแปดร้อยย่ีสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์) 

12.ค่าจัดซื้อของขวัญ ของรางวัล จากบริษัท สยามแม็คโคร (ครัง้ที่ 2)  

     เป็นเงิน 2,175.- บาท (สองพันหน่ึงร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 

สง่ใช้เงินยืม  จ านวน 47,548.50 บาท ( สี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สบิแปดบาท

ห้าสบิสตางค์ )  

สง่คืนเป็นเงินสด  จ านวน 451.50 บาท  (สี่ร้อยห้าสบิเอ็ดบาทห้าสบิสตางค์) 

รายการจัดซื้อ 

1. จัดซือ้วัสดุอุปกรณ์ส าหรับตกแตง่เวทีและจัดกิจกรรมเลน่เกมต่างๆ 

 570 บาท 

รายการจัดจ้าง 

1. จัดจ้างท าป้ายไวนิล 2,000 บาท 

2. จัดจ้างเหมาเครื่องเสยีงชุดเล็ก 3,500 บาท 
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3. จัดเลี้ยงอาหารว่างและเคร่ืองดื่มส าหรับประชุมเตรียมจัดงาน  700  บาท 

รวมรายการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 6,770  บาท 

   ต้ังงบประมาณไว้เป็นเงิน   70,000.00 บาท 

   หัก รายการเงินยืม    47,548.50  บาท 

   หัก รายการจัดซือ้จัดจ้าง      6,770.00 บาท 

   คงเหลือเงินในงบประมาณ   15,681.50   บาท  

นางชินากานต์  เจริญสุข  ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลสันป่าตอง  และสมาชิกสภา

เทศบาลทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันด าเนินการโครงการจัดงานวันเด็ก ประจ าปี 

พ.ศ.2563  และได้มีการเปรียบเทียบกันระหว่างปีที่ผ่านมา  ในปีต่อไปขอให้ท า

หนังสือขอความอนุเคราะห์ร้านค้าเพ่ือร่วมบริจาคของขวัญเงินรางวัลในวันเด็ก  ปีน้ี

ทางวัดร้องสร้านได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กและมีการออกไปขอรับบริจาคของขวัญ

ของรางวัลก่อนเทศบาล ท าให้เทศบาลไดรั้บของขวัญน้อยกว่าเดิม  ในปีต่อไปควรเพ่ิม

จุดรับลงทะเบียนเพราะมีเด็กมารว่มงานเป็นจ านวนมาก 

  ส าหรับเร่ืองการจัดสถานที่น้ันได้มีการหารือกับงานป้องกัน  แต่พอจัดออก

มาแลว้ไม่สวยงาม  จึงไดม้ีการแก้ไขตามแบบแปลนให้ถูกต้อง สวยงาม เหมาะกับการ

ใช้งาน 

นายบุญญาณุภาพ ภูธรใจ   ประเมินจากปีที่ผ่านมา  เห็นว่ามีเด็กเข้าร่วมงานมากกว่าปีที่ผ่านมา      

คาดว่าจะเกินห้าร้อยกว่าคน   สังเกตเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งมี

การจัดหาเครื่องเลน่แบบเป่าลมมาให้เด็กไดเ้ลน่เพ่ือให้เด็กมีกิจกรรมได้เล่นระหว่างรอ

การแสดง ควรมีการจัดหาเครื่องเลน่มาให้เด็กในปีต่อไป 

นางชินากานต์   เจริญสุข  ส าหรับการจัดหาเคร่ืองเล่นให้เด็กเล่นในงานวันเด็กน้ัน  ไม่สามารถจัดซื้อ

จัดจ้างได้ตามค าวินิจฉัยของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และการจัดจ้างน้ันทราบว่า

ต้องมีการมัดจ ากับผู้เชา่ลว่งหน้าเป็นปี  ซึ่งเทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

  กองช่าง 

  5.3 ปัญหาการตื้นเขินของรางระบายน้ าในพื้นที่ 

กองช่างไดด้ าเนนิการขุดลอกรางระบายน้ าบริเวณใกลร้้านข้าวมันไก่กาญจนา  

ซึ่งไดด้ าเนนิการปีละ  1 ครัง้  ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาโดยปลายเหตุ   ควรมีการติดต้ัง

ที่ดักไขมันก่อนจะปลอ่ยลงสู่รางระบายน้ าสาธารณะ 

นายสักการ ณิยกูล ฝากให้กองช่างได้พิจารณาด าเนินการตรวจสอบ  และแจ้งให้ร้านค้าได้

ด าเนนิการดว้ย  
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  สังเกตเห็นว่าจะมีประชาชนน าสุนัขมาวิ่งเล่นและขับถ่ายในสนามฟุตบอลและ 

บรเิวณโดยรอบสนาม  ขอให้กองสาธารณสุขไดแ้จ้งให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงทราบ  

ที่ประชุม  รับทราบ  

  กองคลัง  

 5.4 สรุปรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563  เมื่อวันที่  30  ธันวาคม  2562  (งานการเงินและบัญชี)  

นางพวงทอง เครอืยศ  รายรับตามงบประมาณ  14,420,643.53  บาท  

   รายจ่ายตามงบประมาณ 10,570,289.53 บาท  

   รายรับจรงิสูงกว่าจ่ายจริง   3,850,354.00 บาท  

   เงินฝากธนาคาร    51,033,790.69 บาท  

   รายจ่ายค้างจ่าย  ปี 2561 

- ค่าครุภัณฑ์     1,300,000.00 บาท 

- หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,643,000.00 บาท 

รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2562 5,705,008.00 บาท 

ที่ประชุม  รับทราบ  

   ส านักปลัดเทศบาล 

  5.4 สรุปค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 

นางสาวอรทัย  โฮตา ค่าไฟฟ้า   

เดอืนพฤศจิกายน พ.ศ.2562      63,748.09  บาท 

ประจ าเดอืนธันวาคม พ.ศ.2562     48,721.89 บาท 

ใช้ลดลง     15,026.20  บาท 

ค่าน้ ามัน 

เดอืนตุลาคม พ.ศ.2562       28,295.10  บาท 

ประจ าเดอืนพฤศจิกายน พ.ศ.2562     27,512.00 บาท 

ใช้ลดลง         783.10  บาท 

ค่าน้ าประปา 

ค่าประน้ าประปาเดอืนพฤศจิกายน พ.ศ.2562   8,200.-บาท 

5.6 สรุปค าร้องจากประชาชน (งานนิติการ) 

 -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ  

นายสักการ ณิยกูล  เทศบาลต าบลสันป่าตอง  ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปี 

2563  ก่อสร้างถนน Over lay สายบ้านไร่ งบประมาณ  2,290,000.-บาท 

  ก่อสร้างประปาภูมิภาค บ้านสิริเชียงใหม่  ของหมู่บ้านช่างกระดาษ  

และบ้านป่าลาน 

นายบุญญาณุภาพ ภูธรใจ ขอสอบถามเรื่องการจัดพื้นที่ Safety Zone ของเทศบาลต าบล    

สันป่าตอง  เน่ืองจาก สภาเทศบาลได้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณไปแล้ว     

แตข่ณะนี้ยังไมส่ามารถด าเนินการได้  ควรเร่งแก้ไขและด าเนินการให้แล้วเสร็จ

ภายในเดอืนกุมภาพันธ์น้ี 

  การแข่งขันกีฬาฤดูร้อน 

นายสักการ  ณิยกูล  ต้องมีการปรับแผนก่อนจงึจะสามารถด าเนินการได้ 

นายบุญญาณุภาพ ภูธรใจ ส าหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ทีม 7 คน  สามารถแข่งขันในสนาม

กีฬาของเทศบาลได ้ แตห่ากจัดบรเิวณสนามกีฬา 19 ไร่ ภายในเดือนมีนาคม 

หรือเดอืนเมษายน  ควรมีการจัดสร้างห้องน้ าส าหรับผู้มาใช้สนามดว้ย 

นายสักการ ณิยกูล  ขอให้ไปประสานงานขอดูตัวอย่างของเทศบาลต าบลท่าข้าม  เพ่ือ

น ามาปรับใช้กับเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

นายบุญญาณุภาพ ภูธรใจ ขอให้เทศบาลไดพิ้จารณาจัดกจิกรรมดา้นกีฬาให้กับประชาชนในพื้นที่

ดว้ย 

 

นายสักการ  ณิยกูล  ที่ประชุมท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆ ขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม    ไมม่ ี

นายสักการ  ณิยกูล  ขอปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 12.05 น. 

 

        

 (ลงช่ือ)       อรทัย   โฮตา   ผู้บันทึกประชุม 

                 (  นางสาวอรทัย   โฮตา   ) 

 

 

 (ลงช่ือ)    วุฒิกร  วิกรมโยธิน   ผู้ตรวจบันทึกประชุม 

                 (   นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน   )  
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